

ประจำวันที 3-9 กุมภาพันธ์ 2559

พาดิขย์ บััน 3 โครงการผลักต้นขยยตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่ในฮ่องกง

นายวิทยากร มณีนเตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง (สคร. ฮ่องกง) ระบุจากยุทธศาสตร์ Demand Driven สู่กลยุทธ์การเจาะตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีนี้ สคร.ฮ่องกง วางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อผลักต้นการขยยตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่ในฮ่องกง โดยแบ่งเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าทั้งในส่วน ตลาดบน ตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีใส่ใจเรื่องสุขภาพ และตลาดผู้รักสุขภาพทั่วไป ตลอดจนการเชิญสื่อมวลชนสายไลฟ์ สไตล์ อาหาร สุขภาพ และบล็อกเกอร์รายสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

โดยระหว่างวันที่ 5-30 เม.ย.59 จะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเดิมจัด ประชาสัมพันธ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ในงานไทยเฟสติวัลทีโรงแรมมีร์รา ด้วยการนำข้าวไรซ์เบอร์รี่และแบ่งจากข้าวชนิดดังกล่าว มาทำเมนูอาหารและขนมปัง เพื่อเจาะตลาดระดับบนให้ทราบถึงประโยชน์ของข้าวชนิดนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม สอนทำอาหารจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ และโปรแกรมเดินทางไปเที่ยวชมแหล่งปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ทีประเทศไทยด้วย ซึ่ง นับเป็นการผสมผสานการค้าและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันตามนโยบายของรัฐบาล

หลังจากนั้นในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.59 จะร่วมกับห้างอ็อนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้กับ กลุ่มลูกค้าทีรักสุขภาพ โดยสาธิตการปรุงอาหารจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และการนำผลิตภัณฑ์สินค้าประเภท Ready to Cook มาจัดแสดงและจำหน่าย และในช่วงเดือน ก.ค.59 สคร.ฮ่องกง จะร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการไทย และบริษัท Maxim's Group ซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายร้านอาหารและเบเกอรี่ใหญ่ทีสุดในฮ่องกง ทีมีสาขาถึง 380 แห่ง รวมถึงเป็นผู้ถือแฟรนไชส์ Starbucks ในฮ่องกง นำข้าว/แบ่งจากข้าวไรซ์เบอร์รี่มาทำเป็น อาหารและขนมชนิดต่างๆ ทั้งขนมปัง ครั้วของ มัฟฟิน คุกกี้ เค้ก เป็นต้น ตลอดจนการทำขนมไหว้พระจันทร์เพื่อ จำหน่ายในร้านอาหารและเบเกอรี่ของกลุ่ม Maxim's Group

ผู้อำนวยการ สคร.ฮ่องกง กล่าวว่า แม้จะยังไม่มีการแยกสถิติการนำเข้าข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยเฉพาะ แต่ตลาด ข้าวสุขภาพ/ข้าวอแกนิกในฮ่องกงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีทีผ่านมาทั้งด้านปริมาณและมูลค่า ในปี 2558 ฮ่องกงนำเข้าข้าวประเภทดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 2,215 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ทีนำเข้า 1,985 ตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 โดยไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 92.2 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา เป็นอันดับ 2 และ 3

ขณะที่ด้านมูลค่าการนำเข้าของข้าวชนิดนี้ในฮ่องกง เมื่อปี 2558 สูงถึง 299.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ราคาเฉลี่ย 1,352.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในขณะที่ราคาข้าวหอมมะลิในปี 2558 เฉลี่ย 914.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาข้าวสุขภาพ/ข้าวอแกนิกมีราคาสูงกว่าข้าวหอมมะลิลึกร้อยละ 40 และราคาขายปลีกสูงกว่า ร้อยละ 100 ขึ้นไป โดยไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 84.4 และมีอัตราการขยยตัวร้อยละ 12.8

นอกจากนี้ Hong Kong Organic Resource Center ได้รายงานพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอแกนิกใน ฮ่องกงว่า อัตราการขยยตัวของตลาดสินค้าดังกล่าวในปี 2558 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 18.4 ซึ่งขยยตัวอย่างต่อเนื่อง

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และพฤติกรรมทางเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเครื่องหมายรับรองออร์แกนิกบนฉลากสินค้าเป็นอันดับแรก (ร้อยละ 80.5) และยอมจ่ายสูงกว่าสินค้าปกติหากมีเครื่องหมายดังกล่าว

ปัจจุบันฮ่องกงเป็นตลาดหลักข้าวคุณภาพสูงของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา ด้วยส่วนแบ่งในตลาดมากกว่าร้อยละ 56 และความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้นำเข้าฮ่องกงมากกว่า 50 ปี

ด้านนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า แนวโน้มการบริโภคข้าวคุณภาพสูงได้ขยายตัวไปยังข้าวสุขภาพ ข้าวออร์แกนิก ข้าวกล้อง และข้าวสีต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกัน แม้แนวโน้มการบริโภคข้าวสวยในฮ่องกงจะลดลงบ้างในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภครุ่นใหม่หันไปนิยมรับประทานขนมปังและเส้นเพิ่มมากขึ้นตามสภาพความเป็นอยู่ที่เร่งรีบ แต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะเป็นโอกาสทองของข้าวกล้องไทย โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ และแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ เนื่องจากมีคุณสมบัติทางโภชนาการสูง อาทิ โอมEGA3 ธาตุสังกะสี เหล็ก วิตามินอี บี1 ฯลฯ อีกทั้งตัวแป้งสามารถนำมาทำเป็นขนมปังและอาหารประเภทอื่นๆ ได้อย่างหลากหลายมีกลิ่นหอมและรสชาติอมหวาน อร่อยกว่าแป้งสาลีมาก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ เซ็น MOU ขายข้าวให้อิหร่าน 3 แสนตัน กว่า 4.3 พันลพ.หลังยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับอิหร่าน หลังจากนานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเงินต่ออิหร่าน โดยเมื่อวันที่ 2 ก.พ.59 น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานการค้าภาครัฐ (Government Trading Corporation : GTC) เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าและเจรจาการค้าข้าวระหว่างไทยและอิหร่านซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง

เนื่องจากที่ผ่านมา ไทยเคยส่งออกข้าวไปอิหร่านปีละหลายหมื่นตัน แต่การค้าข้าวระหว่างกันได้หยุดชะงักลงเป็นการชั่วคราวอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะช่วยทำให้ไทยสามารถส่งออกข้าวไปอิหร่านได้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลอิหร่านมีนโยบายให้นำเข้าข้าวจากทุกประเทศ โดยหน่วยงาน GTC นำเข้าข้าวได้ร้อยละ 20 ส่วนอีกร้อยละ 80 จะให้ภาคเอกชนเป็นผู้นำเข้า

ในการพบหารือกับหน่วยงาน GTC ครั้งนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้มอบข้าวคุณภาพดีและข้าวสีหลากหลายชนิดที่ไทยสามารถผลิตให้แก่ผู้บริหาร GTC พิจารณาเผยแพร่สู่ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อเพื่อขยายโอกาสในการส่งออกข้าวต่อไป โดยฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมที่จะจัดหาข้าวคุณภาพดีส่งมอบให้อิหร่าน ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) หรือเอกชนต่อเอกชน (P to P)

นอกจากนั้น ปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านเดินทางมาตรวจสอบกระบวนการผลิตและระบบตรวจสอบคุณภาพข้าวของไทย และสร้างความมั่นใจว่าข้าวไทยผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของอิหร่านด้วย ซึ่งหลังจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะต้องเร่งทำแผนการตลาดข้าวในอิหร่าน โดยเน้นการส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้จักข้าวไทยมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวขาวเมล็ดยาว ไม่เหนียวและมีความร่วน ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวอิหร่าน

ทั้งนี้ ในการเดินทางเยือนอิหร่านดังกล่าว รมว.พาณิชย์ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงซื้อขายข้าว (MOU) ระหว่างผู้ส่งออกข้าวของไทยและผู้นำเข้าข้าวของอิหร่าน รวม 4 ฉบับ ปริมาณรวม 300,000 ตัน มูลค่าประมาณ 4,300 ล้านบาท (ประมาณ 119.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ เตรียมเสนอ นบข.ระบายข้าวสารในสต็อกแบบคละเกรด 11 ล้านตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 29 ก.พ.59 กรรมการการค้าต่างประเทศ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลแบบคละเกรดราว 11 ล้านตัน โดยอาจใช้วิธีการระบายแบบยกคลัง เพราะปัญหาขณะนี้ คือ ข้าวสารในสต็อกที่เหลืออยู่ในคลังทั่วประเทศกว่า 1,000 คลัง ส่วนมากจะมีทั้งข้าวคุณภาพ (เกรดพี, เอ และบี), ข้าวเสื่อม (เกรดซี) และข้าวเน่าเสียปะปนกันอยู่ภายในคลังเดียวกัน อีกทั้งยังมีปัญหาสภาพโกดัง และคลังข้าวที่เสียหาย กำแพงพัง หลังคารั่ว ข้าวลึ้มกันปะปน ทำให้ยากต่อการคัดแยกกองเพื่อนำมาประมูล หรือหากจะดำเนินการแยกกองจะลำบาก เพราะค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นกรมฯ จึงต้องเร่งสรุปปัญหาและอาจจะนำข้าวในกลุ่มนี้ออกมาประมูลก่อนด้วย

"ข้าวสารที่ปะปนกันประมาณ 11 ล้านตันนี้ ถ้านำมาประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อบริโภค จะมีตลาดและความต้องการกว้างมากกว่าการระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม เพราะสามารถนำไปขายในประเทศ ส่งออก และผลิตเป็นสินค้าอื่นๆ ได้ แต่ต้องทำอย่างรอบคอบ และมีมาตรการกำกับดูแลการขนย้ายอย่างรอบคอบ เพราะมีทั้งดีและข้าวเสียปะปนกันอยู่ และอาจทำให้มีการนำข้าวลึ้มนี้ไปผสมกับข้าวดีขาย ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นใจของผู้ซื้อโดยเฉพาะจากต่างประเทศได้" อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าว

นางดวงพร กล่าวต่อว่า วันนีกรรมการการค้าต่างประเทศได้เชิญผู้สนใจที่เข้าร่วมประมูลข้าวในสต็อกรัฐ ครั้งที่ 1/59 ปริมาณ 570,000 ตัน แบ่งเป็นการประมูลเป็นการทั่วไป 204,000 ตัน และการประมูลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 360,000 ตัน โดยข้าวที่เปิดประมูลเป็นการทั่วไป จะเปิดให้ยื่นซองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 ก.พ.นี้ และยื่นซองเสนอราคาวันที่ 16 ก.พ. ส่วนข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม ก็จะเปิดยื่นซองคุณสมบัติวันที่ 11 ก.พ.เช่นกัน แต่เปิดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 17 ก.พ.

"การประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเมื่อเดือนธ.ค.58 ไม่ได้เปิดกว้าง เพราะเป็นข้าวไม่ได้มาตรฐาน ถ้าเปิดกว้างให้กับอุตสาหกรรมอาหารคน และสัตว์ ก็เกรงจะมีปัญหาเชื้อราที่เป็นอันตราย แต่ครั้งนี้จะเปิดกว้าง และอุตสาหกรรมรายใหม่สนใจเข้าร่วมมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมผลิตถ่านชนิดพิเศษ อุตสาหกรรมผลิตพลาสติก เป็นต้น สำหรับราคาขั้นต่ำนั้น เนื่องจากราคาข้าวชนิดนี้ ไม่มีราคาตลาด จึงได้เปรียบเทียบกับราคาวัตถุดิบอื่น เช่น มันสำปะหลัง ที่ขณะนี้ กก.ละประมาณ 2 บาท" นางดวงพร กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ประมูลข้าว 5.7 แสนตันคึกคัก ของขาดตลาด-ขาดได้ราคาดี

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่าจากที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะเปิดประมูลข้าวทั่วไปและข้าวสู่อุตสาหกรรมครั้งแรกของปี 2559 ปริมาณรวม 5.7 แสนตัน คาดจะมีความคึกคัก และจะมีผู้เข้าร่วมประมูลในส่วนของการประมูลข้าวทั่วไปไม่ต่ำกว่า 30-40 ราย ส่วนข้าวที่เข้าสู่

อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ควรต้องระบุให้ชัดเจนว่าเข้าอุตสาหกรรมอะไร เช่นเข้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ก็จะมีผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารสัตว์เข้าร่วม แต่ถ้าไม่ระบุผู้ประกอบการก็จะไม่มั่นใจเข้ามาประมูล

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวในขณะนี้ถือว่าสูง โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% อยู่ที่ 8.2 – 8.3 พันบาทต่อตัน ขึ้นจากเดิมที่เฉลี่ยอยู่ที่ 7.5 – 7.6 พันบาทต่อตัน และข้าวสารอยู่ที่ 1.23 หมื่นบาทต่อตันขยับขึ้นจากเดิมที่อยู่ที่ 1.15 หมื่นบาทต่อตัน ทั้งนี้คาดว่าราคาข้าวสารน่าจะขยับขึ้นไปที่ 1.25 หมื่นบาทต่อตัน จากข้าวใหม่ในตลาดเริ่มลดลง ขณะที่ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น

แหล่งข่าวจากโรงสี เปิดเผยว่า อยากให้กระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลข้าวบ่อยขึ้น เช่น กำหนดเปิดประมูลทุกวันที่ 5 ของเดือน และครั้งละเท่าไรก็ทยอยประมูล เช่นครั้งละ 5 หมื่นตัน ครั้งต่อไป 7 หมื่นตันหรือ 1 แสนตัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อที่ตลาดเคยชินและไม่ตกใจจนทุบราคาข้าวลงเหมือนที่ผ่านมา

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวในสต็อกของรัฐบาลในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ ถือเป็นช่วงเวลาเหมาะสม เพราะข้าวนาปีเก็บเกี่ยวหมดแล้ว และความต้องการในตลาดยังมี โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 1.25 หมื่นบาทต่อตัน ซึ่งถือว่าราคาตอนนี้ค่อนข้างทรงตัว เพราะข้าวนาปรังไม่สามารถปลูกได้จากภัยแล้ง ทำให้ผู้ซื้อมีความระมัดระวังในการซื้อมากขึ้น

“การประมูลครั้งนี้ น่าจะผู้สนใจเข้าร่วมประมูลอย่างคึกคัก เพราะข้าวที่เปิดประมูลมาก่อนๆ ก็หมดไปแล้ว สะท้อนว่าไม่มีของในตลาด ถึงเวลาที่จะต้องปล่อยออกมา รวมถึงข้าวหักต่างๆ ก็ต้องปล่อยออกมา ราคาที่เปิดประมูลรอบนี้น่าจะไม่ต่ำกว่ารอบเปิดประมูลที่ผ่านมา ซึ่งข้าวสารขาว 5% ราคาอยู่ที่ 9.5-1 หมื่นบาทต่อตัน ช่วงนี้ก็เหมาะที่จะเริ่มขายของออกมาเรื่อยๆ ถ้าขายเดือนละ 2-3 แสนตัน ไม่น่าทำให้ตลาดผันผวนมาก

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

รมว.เกษตรฯ เผยแผนเพาะปลูกข้าวปี 59/60 ตั้งเป้าผลิตรวม 27.17 ล้านตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยแผนการเพาะปลูกข้าวปี 2559/60 มีความต้องการข้าวภายในประเทศประมาณ 25 ล้านตัน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการผลิตข้าวรวมทั้งสิ้น 27.17 ล้านตัน แยกเป็นข้าวหอมมะลิ 7.30 ล้านตัน ข้าวปทุมธานี 1.1 ล้านตัน ข้าวเจ้า 11.54 ล้านตัน ข้าวเหนียว 7.11 ล้านตัน และข้าวอื่นๆ อีก 0.12 ล้านตัน

รมว.เกษตรฯ กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนา จากการหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และเครือข่ายสมาคมชาวนาว่า ในส่วนของกระทรวงฯ ได้ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเน้นเรื่องการลงทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว โดยมีการกำหนดเขตที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวแต่ละชนิดพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดความมั่นคงในอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมาย 300 ชุมชน ชุมชนละประมาณ 1,000-3,000 ไร่ รวม 694,346 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 58,336 ครัวเรือน

โดยกระทรวงฯ จะสนับสนุนปัจจัยการผลิตในด้านต่างๆ อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าว ชุดเครื่องปลูก ชุดเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ด เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ อาทิ ส่งเสริมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและกระจายพันธุ์ ส่งเสริมกลุ่มชาวนาผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร จัดทำแปลงเรียนรู้ การบริหารชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมกลุ่ม

ชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว การจัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ และการจัดการด้านการตลาด โดยหาข้อตกลงร่วมระหว่างผู้นำชุมชนและเครือข่ายเพื่อวางแผนการตลาดและเจรจาธุรกิจ

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมีมาตรการส่งเสริมการไหลกลับต่อซึ่ง การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดในนาข้าว การส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการให้สินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ของชาวนา

"กระทรวงเกษตรฯ ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานด้านการผลิตข้าว และปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าวควบคู่กับการวางแผนการเพาะปลูกข้าวให้เกิดความสมดุลกับความต้องการของตลาด โดยมองถึงความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรกรรม ในส่วนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่จะใช้กลไกระบบซึ่งเกิดคอมมานด์ในการขับเคลื่อนดำเนินงานในแต่ละพื้นที่และเชื่อมโยงกับการตลาด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำนาแปลงใหญ่ในชุมชน ว่าควรจะกระจายไปยังที่ใดบ้าง เพื่อสนับสนุนความต้องการของเกษตรกร พร้อมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้กับเกษตรกรด้วย" รมว.เกษตรฯ กล่าว

ขณะที่แนวทางการบริหารจัดการสินค้าข้าวไทย ได้มีการปรับ 3 ด้านอย่างครบวงจร คือ ปรับเพิ่มการประสานงาน จากเดิมที่หน่วยงานต่างคนต่างทำ มาเป็นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้นระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชาวนา ปรับเปลี่ยนการวางแผน จากเดิมที่การผลิตนำการตลาด มาเป็นการตลาดนำการผลิต และปรับปรุงกระบวนการ โดยการปรับปรุงบางขั้นตอนที่ไม่สอดคล้องกัน มาปรับปรุงทุกขั้นตอนอย่างสอดคล้องกัน ทั้งการวางแผนการผลิต โดยใช้ตลาดนำการผลิต การผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ การสีแปรสภาพข้าวที่ได้มาตรฐานสากล และการตลาดข้าวที่มีกลไกตลาดเข้มแข็ง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

คลังเชิงบัญชีข้าวปิดไม่ลงสต็อกหาย 3 แสนตัน-ผลขาดทุนยังต้องรอ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวง การคลัง และประธานคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เปิดเผยว่า สืบตราบที่ผ่านมาได้เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อปิดบัญชีรอบ 30 ก.ย. 2558 แต่ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขขาดทุนได้เนื่องจากข้อมูลปริมาณข้าวยังไม่ชัดเจน จึงได้ให้คณะทำงานซึ่งมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้รับผิดชอบ ขอตัวเลขการขายในโครงการรับจำนำข้าว ของรัฐบาลที่ผ่านจากกรมการค้าต่างประเทศ ว่าสอดคล้องกับตัวเลขขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อ.ต.ก.) หรือไม่

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ส่งคณะทำงานขอข้อมูลให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนนี้ เพื่อที่จะประชุม คณะอนุกรรมการฯ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ให้ได้ เพื่อเสนอผลการขาดทุนให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รับทราบผลการปิดบัญชีล่าสุด ซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าผลขาดทุนจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาจะขาดทุนเพิ่มมากกว่าที่ขาดทุนอยู่เดิม 5 แสนล้านบาท เป็นจำนวนเท่าไร

นายสมชัย กล่าวว่า คณะ อนุกรรมการฯ ยังมีข้อเสนอถึง นบข. เพื่อให้การปิดบัญชีรับจำนำข้าวทำได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการตรวจปริมาณข้าวที่มีอยู่จริงดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากมีปริมาณจำนวนมากและการเข้าตรวจดำเนินการได้ยาก รวมถึงการแยกคุณภาพข้าวให้สอดคล้องกับ ความเป็นจริงเพื่อให้การตีราคาเพื่อนำมา ปิดบัญชีการขาดทุนรับจำนำข้าวมีมาตรการมากขึ้น

แหล่งข่าวคณะทำงานปิดบัญชีรับจำนำข้าว เปิดเผยว่า ตอนนี้มีข้าวหายไปจำนวน 3 แสนตัน ทำให้ยังไม่สามารถปิดบัญชีข้าวได้ จึงต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งหากไม่พบว่าถูกขายออกไป ก็ต้องตีเป็นข้าวหาย จะส่งผลทำให้มีผลขาดทุนเพิ่มมากขึ้น ส่วนเรื่องการตรวจสอบเอาผิดกับผู้ที่ทำข้าวหายทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ นบข. รับทราบเพื่อสั่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

สำหรับการปิดบัญชีจำนำข้าวล่าสุด 30 ก.ย. 2557 มียอดขาดทุน 7 แสนล้านบาท แยกเป็น 11 โครงการ ก่อนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1.63 แสนล้านบาท และอีก 4 โครงการสมัยยิ่งลักษณ์อีก 5.36 แสนล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2559 ธ.ก.ส. ได้เงินงบ 6.6 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายดอกเบี้ยในโครงการรับจำนำข้าว และชดเชยความเสียหายโครงการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ส่งหอมมะลิ 'GI' เจาะตลาดจีนกรมข้าวลุยโรดโชว์-ข้าวหอมกัลยา'ประเดิมขายออนไลน์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า ตามที่กรมการข้าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยดำเนินการใน 2 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด และ สุรินทร์ พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนำตัวแทนเกษตรกร 2 จังหวัด ร่วมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ GI โดยครั้งแรกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า China-Asean Expo ณ นครหนานหนิง เมื่อวันที่ 18-21 กันยายน 2558

ขณะที่ในปี 2559 ได้นำเกษตรกรไปร่วมแสดงสินค้าในประเทศจีนอีก 3 งาน ได้แก่ งานแสดงสินค้าเพื่อขยายตลาด ส่งออกสู่เมืองรองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม ณ ห้างสรรพสินค้า Poly Canal Plaza มณฑลกวางตุ้ง, งาน 11 th Guangzhou Special Purchases for the Spring Festival Fairs ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ ณ นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง และงาน The 4th Nanning New Year Shopping Festival ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ ณ หอแสดงสินค้านครหนานหนิง มณฑลกวางสี

นายกฤษฎพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กล่าวว่า ชาวจีนนิยมบริโภคข้าวหอมจากไทยมาก แต่ที่ผ่านมามีการปลอมปนข้าวจากที่อื่นแล้วอ้างเป็นข้าวไทย ทำให้เกิดความเสียหาย การมาเปิดตลาดข้าวถึงประเทศจีนจึงได้รับความสนใจ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร นักธุรกิจ มาเจรจาธุรกิจเพื่อสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งผล การเจรจาธุรกิจของงานที่นครหนานหนิง มณฑลกวางสี เป็นที่น่ายินดี คือ นายเฉิน คัง หัว เจ้าของ www.easyju.cn ที่มีการซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของประเทศจีน ได้มาเจรจานำเข้าข้าวหอมมะลิไทย 100% แบรินต์ "ข้าวหอมกัลยา" ที่ได้รับการรับรอง GI จาก EU ไปจำหน่ายในเว็บไซต์

"การนำเกษตรกรไปร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศจีน เริ่มทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทย และมีการติดตามหากร่วมงานที่เมืองต่างๆ เช่นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตรายนี้มีสาขาถึง 13 แห่งในจีน ก็ติดตามมาจากการแสดงสินค้าในครั้งก่อน จนแน่ใจในคุณภาพสินค้านำมาสู่การตัดสินใจเจรจากับเจ้าของแบรนด์ข้าวหอมกัลยาซึ่งเป็นข้าวหอม GI ใน EU เจ้าแรกของประเทศไทย นับเป็นความสำเร็จที่กรมการข้าวสามารถต่อยอดแข่งขันให้สินค้าข้าวไทยในจีนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น" นายกฤษฎพงษ์ กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

www.thairiceexporters.or.th

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มอ่อนตัวลง ท่ามกลางภาวะการค้าที่เบาบาง ขณะที่ผู้ซื้อได้ชะลอการสั่งซื้อในช่วงนี้เพราะคาดว่าหลังผ่านพ้นเทศกาล Tet (ช่วงวันที่ 6 -14 ก.พ.) จะมีผลผลิตข้าวฤดูใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ้นซึ่งจะทำให้ราคาข้าวอ่อนตัวลงอีก โดยในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) ขณะที่ข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 330-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB) ในขณะนี้ราคาข้าวของเวียดนามกลับมามีระดับที่ต่ำกว่าข้าวไทยอีกครั้ง โดยมีช่วงห่างกันประมาณ 15-20 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งคาดว่าจะช่วยดึงความสนใจของผู้ซื้อหันกลับมาให้ความสนใจข้าวเวียดนามมากขึ้น

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ม.ค. 2559 มีจำนวน 416,770 ตัน มูลค่า 169.829 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 89.1% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 71.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 220,388 ตัน มูลค่า 98.885 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน ประมาณ 6.568 ล้านตัน มูลค่า 2,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 4.0% แต่มูลค่าลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 6.316 ล้านตัน มูลค่า 2,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนธันวาคม 2558 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 504,651 ตัน ลดลง 33.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 756,425 ตัน ในเดือน พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 37.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 366,130 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ผ่านมา

โดยตลาดส่งออกที่สำคัญในเดือน ธ.ค. 2558 ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 435,780 ตัน ตามด้วยตลาดแอฟริกาจำนวน 27,337 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 34,770 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 4,251 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 2,513 ตัน ทั้งนี้ในเดือน ธ.ค. 2558 เวียดนามส่งออกข้าวขาว 5% จำนวน 110,255 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) 66,261 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 184,808 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 73,342 ตัน ข้าวเหนียว 48,374 ตัน ข้าวขาว 10% 100% และข้าวชนิดอื่น ๆ รวมจำนวน 21,611 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ยังได้รายงานไว้ว่า ในปี 2558 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 6.62 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.32 ล้านตัน ในปี 2557 โดยตลาดส่งออกที่สำคัญประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 5.17 ล้านตัน (คิดเป็นสัดส่วน 78% ของการส่งออกทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.92 ล้านตัน ในปี 2557 ตามด้วยตลาดแอฟริกาจำนวน 784,782 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 12% ของการส่งออกทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 772,537 ตัน ในปี 2557 ตลาดอเมริกาจำนวน 485,697 ตัน เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 438,197 ตัน ในปี 2557 ตลาดออสเตรเลียจำนวน 57,933 ตัน เพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 52,960 ตัน ในปี 2557 ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 113,480 ตัน ลดลง 17.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 137,595 ตัน ในปี 2557

ในขณะนี้ชาวนาในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงทางภาคใต้ได้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (winter spring rice crop) แต่พวกเขายังไม่ค่อยพอใจกับภาวะในปัจจุบันเพราะผลผลิตข้าวตกต่ำและราคาข้าวเปลือกยังลดลงอีกด้วย เนื่องจากในช่วงการเพาะปลูกเกษตรกรต้องเผชิญกับสารพัดปัญหา เช่น ภาวะภัยแล้งและปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอทำให้ได้ผลผลิตข้าวลดลง และยังมีปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืชซึ่งทำให้ต้นทุนการ

ผลผลิตของชาวนาสูงขึ้นอีกด้วย ขณะเดียวกันราคาข้าวเปลือกในปีนี้ได้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 4,600 ดอลลาร์ต่อก.ก. ทำให้ชาวนามีกำไรจากการขายผลผลิตลดลงประมาณ 20-30 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation; MRF) ได้เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องการเก็บสำรองข้าวสำหรับปีนี้ท่ามกลางภาวะผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะมีผลไปจนถึงช่วงกลางปีนี้ โดย MRF ได้แนะนำให้รัฐบาลเก็บสำรองข้าวไว้ประมาณ 200,000 ตัน

ทั้งนี้ MRF ให้เหตุผลว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในปีซึ่งคาดว่าจะส่งไปต่อการเพาะปลูกข้าวไปจนถึงเดือน มิ.ย.-ก.ค. ศกนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการสำรองข้าวเก็บไว้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งรัฐบาลจะต้องมีการพิจารณาต้นทุนงบประมาณสำหรับโครงการนี้ด้วย

ราคาข้าวในประเทศพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการส่งออกข้าวทางชายแดนไปยังประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน โดยราคาข้าวขยับเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิมที่ราคาอยู่ประมาณ 270-290 เหรียญสหรัฐต่อตัน

รองประธานสหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (MRF) คาดว่าในช่วงนี้มีการส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนประมาณวันละ 4,000-5,000 ตัน จึงทำให้ราคาข้าวขยับสูงขึ้นแต่หลังผ่านเทศกาลไปแล้วราคาข้าวอาจจะปรับลดลงสู่ระดับปกติ ทั้งนี้ในช่วง 10 เดือนแรก (เม.ย.-ม.ค.) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (เม.ย.-มี.ค.) เมียนมาร์ส่งออกข้าวแล้วประมาณ 830,000 ตัน ลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

(The Philippines Department of Agriculture; DA) พยากรณ์ว่าผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2016 นี้ จะต่ำกว่าผลผลิตในปี 2015 ที่มีประมาณ 18.15 ล้านตัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง แต่ไม่น่าจะต่ำกว่าระดับ 18 ล้านตัน เพราะรัฐบาลมีมาตรการบรรเทาภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกร

ขณะที่สำนักงานสถิติ (The Philippine Statistics Agency ; PSA) คาดว่าในไตรมาสแรกผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 8.2 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 1.5%

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงเกษตร ได้ตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2016 นี้ไว้ที่ประมาณ 19 ล้านตัน ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศและไม่ได้ตามเป้าหมายที่จะพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ ซึ่งจะต้องมีผลผลิตข้าวอย่างน้อยปีละ 20 ล้านตัน โดยที่รัฐบาลจะต้องให้การอุดหนุนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (The Indonesian Agriculture Minister) ได้ปฏิเสธเรื่องของการนำเข้าข้าวในปี 2016 นี้ เนื่องจากในขณะนี้อินโดนีเซียมีสต็อกข้าวประมาณ 1.2 ล้านตันซึ่งเพียงพอต่อความต้องการแล้ว นอกจากนี้ยังมีผลผลิตข้าวที่จะมีการเก็บเกี่ยวภายในเดือน ก.พ. อีกประมาณ 3.5 ล้านตัน

ทั้งนี้เขาได้ตั้งความหวังว่าในปีนี้ผลผลิตข้าวเปลือกจะมีมากกว่าปีที่ผ่านมา และรัฐบาลจะรักษาระดับราคาข้าวในประเทศให้มีเสถียรภาพ โดยจะให้หน่วยงาน BULOG ของอินโดนีเซีย (Indonesia's state logistics agency) เข้ามารับซื้อข้าวจากเกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันนี้รัฐบาลกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกไว้ที่ 3,700 รูเปี้ยต่อก.ก. หรือประมาณ 273 เหยียดสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวสารกำหนดไว้ที่ 7,300 รูเปี้ยต่อก.ก. หรือประมาณ 538 เหยียดสหรัฐต่อตัน ซึ่งราคานี้ยังคงต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบันดังนั้นเกษตรกรจึงไม่นิยมนำข้าวมาขายให้แก่รัฐบาล

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

จีน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (the National Development and Reform Commission; NDRC) ได้ประกาศราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำสำหรับปี 2016 นี้ แล้ว โดยข้าวต้นฤดูพืงฤดูอินดิกา (early season indica rice) กำหนดไว้ที่ 2,660 หยวนต่อตัน (ประมาณ 404 เหยียดสหรัฐต่อตัน) ลดลงจากราคาในปี 2015 ที่กำหนดไว้ที่ 2,700 หยวนต่อตัน (ประมาณ 410 เหยียดสหรัฐต่อตัน) ส่วนข้าวกลางฤดูถึงปลายฤดูพืงฤดูอินดิกา (mid to late season indica rice) กำหนดไว้ที่ 2,760 หยวนต่อตัน (ประมาณ 420 เหยียดสหรัฐต่อตัน) เท่ากับปี 2015 และข้าวพืงฤดูจาปอนิกา (japonica rice) กำหนดไว้ที่ 3,100 หยวนต่อตัน (ประมาณ 471 เหยียดสหรัฐต่อตัน) เท่ากับปี 2015 เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้รัฐบาลจีนได้เริ่มโครงการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรมาตั้งแต่ปี 2004 โดยจะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่แต่ละมณฑลกำหนดหากราคาข้าวในตลาดต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมามีกระทรวงการเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ได้ประกาศเป้าหมายการผลิตข้าวประจำปีงบประมาณ 2559 (เม.ย. 59-มี.ค. 60) ไว้ที่ 7.43 ล้านตัน ลดลง 80,000 ตันเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเป็นการปรับลดลง 7 ปีติดต่อกัน เป้าหมายการผลิตนี้เป็นเสาหลักของมาตรการลดพื้นที่การปลูกข้าวเพื่อลดปริมาณข้าวในตลาด และรักษาราคาข้าวให้คงที่ โดยรัฐบาลกลางจะกำหนดเป้าหมายแต่ละปีและสั่งการไปยังแต่ละจังหวัด ซึ่งเกษตรกรที่สำเร็จตามเป้าหมายจะได้รับเงินช่วยเหลือมูลค่า 7,500 เยน ต่อ 1 ฮาร์ (1 ฮาร์ เท่ากับ 100 ตารางเมตร)

แม้ว่าตั้งแต่เริ่มระบบดังกล่าวในปี 2547 ยังไม่เคยประสบความสำเร็จ แต่ปริมาณการผลิตข้าวในปีงบประมาณ 2558 อยู่ที่ 7.44 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นครั้งแรกที่จะต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ที่ 7.51 ล้านตัน โดยมีสาเหตุหลักจากการที่เกษตรกรหันไปผลิตข้าวเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์แทนข้าวสำหรับบริโภค

จากการบริหารปริมาณการผลิตดังกล่าว ทำให้ราคาข้าวค่อยๆ สูงขึ้น โดยราคาข้าวประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ปลายเดือนตุลาคม 2558 อยู่ที่ 60 กิโลกรัม เท่ากับ 13,108 เยน ซึ่งสูงขึ้นประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับราคาข้าวประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งมีราคาต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะยกเลิกมาตรการการลดพื้นที่การปลูกข้าวในปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากมาตรการดังกล่าวทำให้ความประสงค์ของเกษตรกรที่อยากเพิ่มการผลิตลดลง และเมื่อความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans Pacific Partnership-TPP) มีผลบังคับใช้ ก็คาดว่าจะทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น เนื่องจากมีข้าวต่างประเทศที่มีราคาถูกหลั่งไหลเข้ามาในญี่ปุ่น รัฐบาลจึงต้องการผลักดันให้

เกษตรกรรายใหญ่และภาคธุรกิจเข้าร่วมแข่งขันในตลาด โดยการยกเลิกมาตรการลดพื้นที่การปลูกข้าว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของข้าวญี่ปุ่นให้สูงขึ้น

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปีการตลาด 2015/16 (ต.ค.-ธ.ค. 2558) อินเดียส่งออกข้าวจำนวน 3.68 ล้านตัน ลดลงประมาณ 1.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิจำนวน 1.197 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1.871 ล้านตัน

สำหรับในปีการตลาด 2014/15 (ต.ค. 2557-ก.ย. 2558) อินเดียส่งออกข้าวจำนวน 11.882 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิจำนวน 4.1 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 7.782 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2013/14 ที่มีการส่งออกประมาณ 10.4 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิจำนวน 3.459 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 6.94 ล้านตัน)

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

ข้อมูลจากสหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-26 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 477,018 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับจำนวน 366,417 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 34,444 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,336 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 442,575 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32% เมื่อเทียบกับจำนวน 335,081 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-26 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 115,066 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 83,779 ตัน เนเธอร์แลนด์ 52,544 ตัน โปแลนด์ 34,932 ตัน อิตาลี 32,782 ตัน เยอรมนี 36,782 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 121,902 ตัน

ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ที่มา Oryza.com